

Số: **516** - CTr/ĐU

Hà Nội, ngày **10** tháng 3 năm 2017

Chương trình hành động phòng, chống tham nhũng năm 2017

Nhằm tiếp tục thực hiện một cách có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị TW3 (khoá X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; Chỉ thị số 50 - CT/TW ngày 7/12/2015 Của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Văn bản số 46/CV-BCSD ngày 24/5/2015 của Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương V/v tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc tham nhũng; Văn bản số 548 – CV/KTĐUK, ngày 27/2/2017 của UBKT Đảng ủy Khối DNTW về xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác PCTN năm 2017.

Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam xây dựng và triển khai Chương trình hành động phòng chống tham nhũng (PCTN) năm 2017 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nâng cao nhận thức, ý thức, vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và cán bộ, đảng viên trong Tập đoàn về công tác PCTN nhằm kiểm chế, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng để giữ vững ổn định chính trị, phát triển SXKD thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn TKV năm 2017 và xây dựng tổ chức đảng trong sạch - vững mạnh.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo từ Tập đoàn đến các công ty con, đơn vị trực thuộc đối với công tác PCTN; nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và nhất là người đứng đầu các tổ chức, đơn vị trong thực hiện công tác PCTN.

2. Yêu cầu.

Việc thực hiện công tác PCTN gắn liền với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chính đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “ Tự diễn biến”, “ Tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị 05 – CT/TW, ngày 15/5/2006 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quyết định số 2544/QĐ-TTg, ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính

Phủ về Ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 -2020.

Cấp ủy đảng, người đứng đầu đơn vị trong Tập đoàn phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về thực hiện công tác PCTN; tổ chức triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung Chương trình hành động của Đảng ủy Tập đoàn đề ra. Tiến hành lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nội dung về PCTN; duy trì thường xuyên các hoạt động về PCTN.

II. NỘI DUNG.

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công thương, Đảng ủy Khối DNTW, Tập đoàn về công tác PCTN.

Các công ty con, đơn vị trực thuộc Tập đoàn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN như: Luật Phòng, chống tham nhũng; Chỉ thị số 50 - CT/TW ngày 07/12/2015, Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị; Chỉ thị 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 và Quyết định 2544/QĐ-TTg, ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ; các nội dung lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Công thương, Đảng ủy Khối DNTW và Tập đoàn về công tác PCTN.

Công tác tuyên truyền, giáo dục về PCTN gắn với thực hiện Quy định 101 – QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về *trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo các cấp* và gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 (Khóa XII), Chỉ thị 05 – CT/TW, ngày 15/5/2006 của Bộ Chính trị.

2. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách, bảo đảm thực hiện công khai, minh bạch trên các lĩnh vực SXKD; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới công tác cán bộ, nhằm thực hiện có hiệu quả công tác PCTN.

Tăng cường thực hiện công khai, minh bạch trong quản lý SXKD và quy chế dân chủ cơ sở; thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy chế, quy định, quy trình, quy phạm thuộc thẩm quyền để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất đúng pháp luật và quy định, hướng dẫn của Nhà nước và Tập đoàn; tăng cường trách nhiệm của người đại diện TKV trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công nhân ở những khu vực nhạy cảm, để phát sinh tiêu cực; nghiêm túc chấp hành các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong quản lý SXKD; thực hiện tốt quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp xây dựng nếp sống văn minh ở đơn vị.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành hoạt động của đơn vị; tăng cường hoạt động giám sát, kiểm tra đối với việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đối với cán bộ, đảng viên; phát hiện kịp thời các sơ hở để phát sinh tham nhũng, lãng phí để uốn nắn và xử lý vi phạm.

3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm soát của Đảng, cơ quan chuyên môn và giám sát của các tổ chức đoàn thể quần chúng; thực hiện nghiêm công tác kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản để PCTN.

Các cấp ủy đảng, chuyên môn phải xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm soát hàng năm; UBKT Đảng ủy phải chú trọng, tăng cường kiểm tra các tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản”.

Nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của người lao động, công dân về tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở đơn vị

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, thanh tra, kiểm soát trong việc phát hiện và xử lý các vụ việc tham nhũng ở đơn vị. Qua kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm soát phải phát hiện được những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý SXKD để kịp thời kiến nghị, đề xuất việc hoàn thiện cơ chế nhằm phòng ngừa tham nhũng. Ngăn ngừa những kẽ hở để có thể tạo ra cơ hội cho những hành vi tham nhũng được thực hiện; phải có kết luận xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc để xảy ra khuyết điểm, tham nhũng, lãng phí.

Nội dung thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm soát để phòng ngừa tham nhũng, tập trung vào các lĩnh vực: tiêu thụ sản phẩm; công tác đầu tư - xây dựng, quản lý vật tư; lao động, tiền lương; tài chính, tài sản; công tác tổ chức, cán bộ; ... việc tổ chức thực hiện nghiêm túc các kiến nghị, kết luận, quyết định xử lý sau kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm soát của cấp trên.

4. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức trong công tác PCTN.

Thực hiện quy định về xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách theo Nghị định số 107/2006/NĐ-CP, ngày 22/9/2006 và Nghị định số 211/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ và các quy chế, quy định của Tập đoàn.

Người đứng đầu cấp ủy, chuyên môn, các tổ chức đoàn thể quần chúng ở các cấp phải gương mẫu giữ gìn phẩm chất đạo đức, có lối sống trong sạch, lành mạnh, cần kiệm liêm chính; đề cao tinh thần trách nhiệm và kiên quyết đấu tranh PCTN, chủ động phòng ngừa và phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc tham nhũng, lãng phí thuộc đơn vị được giao quản lý.

5. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các nội dung, biện pháp phòng ngừa tham nhũng ở các cấp. Công tác PCTN phải đi vào chiều sâu, tránh hình thức, nâng cao hiệu quả hoạt động, phân đấu ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng, lãng phí.

6. Phát huy vai trò tham gia của các tổ chức đoàn thể quần chúng và người lao động trong Tập đoàn thực hiện giám sát và đấu tranh PCTN, lãng phí

7. Duy trì tốt hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc về PCTN ở các cấp. Thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện ở các đơn vị cấp dưới. Quan tâm bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác PCTN.

8. Định kỳ hằng quý, 6 tháng, năm tiến hành sơ, tổng kết việc thực hiện PCTN tại đơn vị. Kịp thời tuyên dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong PCTN và nghiêm túc kiểm điểm, xử lý đối với những tập thể, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Giao Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn và Ban Pháp chế Tập đoàn: Tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và pháp luật về PCTN nói riêng.

Giao UBKT Đảng ủy và Ban Thanh tra – Bảo vệ Tập đoàn: Hướng dẫn, đôn đốc, giám sát việc xây dựng và triển khai tổ chức thực hiện công tác PCTN của các đơn vị.

Các công ty con, đơn vị trực thuộc Tập đoàn căn cứ Chương trình này và tình hình thực tế của đơn vị; xây dựng chương trình/ kế hoạch công tác PCTN năm 2017 và triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra./.

Nơi nhận:

- BTV Đảng ủy Khối DNTW (Đề b/c);
- BCS Đảng Bộ Công thương Đề b/c);
- UBKT Đảng ủy Khối DNTW(Đề b/c);
- Các UV BCH Đảng bộ Tập đoàn (e-copy);
- HĐTV, TGD Tập đoàn (e- copy);
- Các Phó TGD, KTTTr Tập đoàn (e- copy);
- KSVNN; Các Ban, VP Tập đoàn (e-copy);
- Đảng ủy TQN, Công đoàn TKV (e-copy);
- Cấp ủy các công ty con, đơn vị trực thuộc (e- copy);
- Các Chi, Đảng ủy cơ sở trực thuộc(e-copy);
- Các Ban XD Đảng, VP Đảng ủy Tập đoàn (e- copy);
- Lưu VP, UBKT;

**TM. BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ**



Lê Minh Chuẩn